

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.03 แนวน้อมผันผวนทางอ่อนค่า รอผลคดีนายกฯ บ่ายนี้-ตัวเลขเงินเพื่อสหรัฐ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ส.ค. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 35.03 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้น จากปิดวันก่อนที่ระดับ 35.16 บาท/ดอลลาร์

ตั้งแต่คืนที่ผ่านมา เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง หนุนโดยการปรับตัวลดลงต่อเนื่องของเงินดอลลาร์ และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐ หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภค (PPI) ของสหรัฐ เดือนก.ค.ชะลอลงสู่ระดับ 2.2% ต่ำกว่าที่ตลาดคาด

สำหรับวันนี้ ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนกรกฎาคม ของสหรัฐ ซึ่งผู้เล่นในตลาดต่างคาดหวังว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน จะชะลอลงต่อเนื่อง ทำให้เฟดคลายกังวลต่อปัญหาเงินเฟ้อ และเพิ่มโอกาสที่เฟดจะสามารถทยอยลดดอกเบี้ยได้ราว 4 ครั้งในปี

ส่วนฝั่งไทย ตลาดรอลุ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรี "เศรษฐา ทวีสิน" ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยควรระวังความผันผวนในตลาดการเงิน หากตลาดกังวลต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการเมืองไทยมากขึ้น

"เราปรับมุมมองต่อแนวโน้มเงินบาท จาก Sideways Up เป็นเพียง Sideways แต่เงินบาทยังมีโอกาสผันผวนอ่อนค่าลงได้บ้าง โดยเฉพาะในช่วงวันนี้ หาก CPI สหรัฐ ออกมาสูงกว่าคาด หรือตลาดต่างกังวลต่อสถานการณ์การเมืองไทยมากขึ้น หลังรับรู้คำวินิจฉัยคดีถอดถอนนายกฯ ซึ่งอาจส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติทยอยขายสินทรัพย์ไทยเพิ่มเติม กดดันให้เงินบาทผันผวนอ่อนค่าลงได้" นักบริหารเงิน ระบุ

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 34.85-35.25 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 146.90 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานที่ระดับ 147.83/84 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0995 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานที่ระดับ 1.0922/0924 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 35.159 บาท/ดอลลาร์

-ตลาดจับตามผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ หลังการแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมิชอบ ซึ่งศาลนัดอ่านคำวินิจฉัยเวลา 15.00 น.

-ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท ฮิวจ์เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดทองคำโลกและทองคำไทยกลับมาร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง โดยราคาทองคำสปอตปรับขึ้นทดสอบระดับ 2,477 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ สูงสุดที่เคยทำได้เดิมที่อยู่ที่ 2,483 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สะท้อนการปรับตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง หรือออลไทม์ไฮแล้ว ส่วนทองคำไทยยังติดปัจจัยรบกวนทำให้ราคาปรับขึ้นสูงไม่ทัน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ทองคำโลก จากเงินบาทแข็งค่า มองว่าราคาทองคำไทยอาจยังไม่ถึงระดับสูงสุด ที่เคยทำไว้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ระดับ 42,000 บาทต่อบาททองคำ

-"กรุงไทย" เดินหน้าฝึก "กอล์ฟ-แอดวานซ์" ยื่นขอไลเซนส์รพท. 5-12 ก.ย. 67 พร้อมลุย "เวอร์ชวลแบงก์" หวังช่วยผู้เข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน ยืนยันไม่กินรวบธุรกิจ เผยเปิดแผนธุรกิจปีนี้ย้ำ "สินเชื่อ" ยังเติบโตตามเป้าหมาย 3%

-กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยว่า ดัชนี PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต ปรับตัวขึ้น 2.2% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.3% จากระดับ 2.7% ในเดือนมิ.ย.

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (13 ส.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งทำให้ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (13 ส.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. นอกจากนี้ ราคาทองคำยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ โดยสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 3.80 ดอลลาร์ หรือ 0.15% ปิดที่ 2,507.80 ดอลลาร์/ออนซ์

-เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก 55% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำกว่า 50% ก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนี PPI

-หลายฝ่ายได้ออกมาประณามต่อการที่รัฐมนตรีฝ่ายขวาจัดของอิสราเอลนำชาวยิวไปยังมัสยิดอัล-อักซอ (Al-Aqsa) ในเยรูซาเลมฝั่งตะวันออก ซึ่งถือเป็นการทำร้ายชาวมุสลิม และเสี่ยงต่อการทำให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและชาติอาหรับ

-ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา (Africa CDC) ประกาศให้การระบาดของโรคฝีดาษลิง (monkeypox) หรือ mpox ในแอฟริกา เป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขด้านความมั่นคงแห่งทวีป (PHECS) พร้อมกับแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเร็วของการแพร่ระบาดของ mpox จากสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยคองโกไปยังประเทศต่าง ๆ

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อประจำเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันนี้ อย่างไม่ใกล้ชิด รวมทั้งรอดูรายงานยอดค้าปลีกประจำเดือนก.ค.ในวันพฤหัสบดี (15 ส.ค.) เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของเฟด

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้